



พระราชดำรัสตอบ

ในการเปิดคึกษ์ภูวงค์ณ โรงพยาบาลศิริราช

วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๗๓

ข้าพเจ้ามีความยินดีที่ได้มาทำพิธีเปิดคึกษ์ภูวงค์ ในวชน และ
ได้ฟังรายงานการก่อสร้างกับความประสงค์ที่จะใช้ตึกนเป็นทพยาบาล
ในทางอายุษกรรมตามที่เสนาบดีกระทรวงธรรมการได้กล่าวมา
ข้าพเจ้าเห็นว่าเจ้าหน้าทได้วางรูปไว้สมควรแก่ภูมิฐานแล้ว

การที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระราช
ดำริให้สร้างตึกนชน เพื่อเป็นอนุสรณ์สำวรัชพระตกลดสมเด็จพระเจ้าพ
อษ์ภูวงค์เตชาวช กรมหลวงนครราชสีมา เป็นการเหมาะสมอย่างยิ่ง
เพราะการก่อสร้างถาวรวัตถุเช่นน นอกจากจะเป็นพระเกียรติยศแก่
พระองค์นุทรงดวงดับไปแล้ว ยังเป็นประโยชน์สุดซุที่ได้บรรเทาทุกข์

แก่ประชาชนผู้อยู่ภายใต้ ข้าพเจ้าจึงเห็นพ้องกับพระราชดำริและ
ยินดีโดยเด็ดขาดในการพระราชกฤษฎีกานี้ด้วย

อนึ่งถึงแม้ว่าเดิมตกพยาบาลเพิ่มขึ้นอีกหนึ่ง ก็มิใช่ว่าจะ
พอการย เพราะสถานที่เช่นนี้กำลังเป็นของต้องการอยู่มากสำหรับ
ประเทศเรา ซึ่งพึงเริ่มจัดการบรรเทาทุกข์ ท่านทั้งหลายคงจะ
ได้เห็นสถิติการเกิดตาย ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ประกาศให้ทราบอยู่เนือง ๆ
ว่าโดยทั่วไป ปรากฏว่าคนที่อยู่จนแก่นมน้อย มักจะตายเสีย
มากในระวางประณมวัยและมีชีพมวัย เพราะเหตุฉะนั้นพลเมือง
ของเราจึงทวิชนชาติกว่าที่ควร ไม่เหมือนกับบางประเทศที่บำรุงการ
อนามัยถึงขนาด มีคนอายุยืนมาก พลเมืองจึงเพิ่มชนอย่าง
พอใจ ฉะนั้นการที่ได้มีสถานที่เช่นนี้เพิ่มขึ้น ก็เหมือนได้บำรุงยา
อายุวัฒนะขนาดใหญ่ไว้ในบ้านเมือง ย่อมเป็นกุศลอันแรงกล้า
ชรรมาอายุคนเป็นผลที่พึงปรารถนาอีก ชาติที่จะมีกำลังเป็นยัง
ใหญ่ก็ด้วยอาศัยที่พลเมืองอายุยืนอยู่ได้นาน ๆ โดยเหตุนี้ฉันใด
พระโศกนาถของ เรา เมื่อ จะทรงแต่งตั้งผลที่โลกปรารถนาดีประการ
จึงได้ทรงยกอายุไว้เป็นพรที่หนึ่ง ส่วนที่จะดำเนินให้ถึงสัมฤทธิ์ผล
นับเนื่องเข้าไปในบัญญัติ เรา ก็ต้องพยายามบริหารร่างกายแบบที่คง
ซึ่งมีทางหวังบรรลุได้ โดยอาศัยสถานที่เช่นนี้ประกอบอายุขรรมา
ข้าพเจ้าจึงมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีสถานที่เช่นนี้เพิ่มขึ้น

บัณฑิต เป็นมงคลฤกษ์ ข้าพเจ้าขอเผยแพร่ประกาศให้บัณฑิต
อัญญาบดี เป็นที่ดำเนินกาศัยบรรเทาทุกข์แก่ประชาชนตั้งแต่บัดนี้ไป
และอุทิศส่วนพระราชกุศล อันจะพึงสำเร็จ ด้วยการบรรเทาทุกข์
แต่ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงประดิษฐ์ประดิษฐ์
ให้ก่อร่าง และแต่สมเด็จพระเชษฐาธิราชของเราพระองค์นี้
ซึ่งหวังว่าเมื่อทรงทราบด้วยพระญาณวิถิต่างใดคงจะทรงอนุโมทนา
ขอให้บัณฑิต อยู่ ณ คาง กิจ การ ทาง บรรเทาทุกข์ สำเร็จ
ประโยชน์แก่ประชาชนสมดังพระราชประสงค์ทุกประการ

พระราชทานยศ

วันที่ ๘ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๗๑

มีพระบรมราชโองการดำรัสเหนือเกล้า ฯ ทรงพระกรุณาโปรด
เกล้า ฯ พระราชทานยศ แก่ข้าราชการในงาน พระราชพิธีเฉลิม
พระชนมพรรษา คือ

ให้อำมาตย์โท พระยาพิทักษ์ โดหพิตร (เอ็งยู โดกระหุด) เป็น
อำมาตย์เอก